

ที่ มท ๐๔๑๒/ว ๑๕๖



กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
ในพื้นที่เขตตรวจราชการ ๑๘ เขตตรวจ

เพื่อให้การตรวจราชการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ กรมการพัฒนาชุมชน ขอให้จังหวัด
มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เตรียมข้อมูลรองรับการตรวจราชการ ตามประเด็นที่กำหนด
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด จันทมฤก)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักตรวจราชการ

โทร ๐-๒๑๔๑-๖๕๔๑

โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๘๔๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ที่	เรื่อง	ประเด็นการตรวจราชการ	หมายเหตุ
๑	การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) - โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” - การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงฐานข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ	๑. ผลการดำเนินงาน ๒. ปัญหา อุปสรรค ๓. แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ตามข้อ ๒ ๔. ข้อเสนอแนะ ๕. ความต้องการ สนับสนุนจากกรม ๖. แผนงานที่จะ ดำเนินการต่อไป	ทุกเขต ตรวจ ราชการ
๒	โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒.๑ การออกแบบแปลนขุดปรับพื้นที่ ๒.๒ การจัดหาผู้รับจ้าง	๗. Best Practice (ถ้ามี)	
๓	การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร - กิจกรรมส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง		
๔	การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา - การส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง - การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา		
๕	การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ๕.๑ แผนการขับเคลื่อน คสป./แผนธุรกิจของบริษัท ฯ ๕.๒ การติดตามการจัดทำงบการเงินของบริษัท ฯ		
๖	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)		
๗	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี -แผนการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ -ผลการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี		
๘	การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒.๑ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP และกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูล หรือเติมเต็มข้อมูลครัวเรือนยากจนที่ครอบคลุมทั้ง ๕ มิติ		

ที่	เรื่อง	ประเด็นการตรวจ ราชการ	หมายเหตุ
	๒.๒ การจัดทำแผนพัฒนาบุคคล/ครุวีเรือนเป้าหมายจากสภาพปัญหา ๕ มิติ ๒.๓ การขับเคลื่อนการดำเนินงานของบุคคล/ครุวีเรือนเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบ และได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหา		
๘	การติดตาม กำกับ เร่งรัดการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ให้บรรลุเป้าหมาย		